

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน, ตลาดแกว่งตัวรอผลประชุมเฟด

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่คาดว่าเงินบาทและสกุลเงินอื่นๆ จะแกว่งตัวเพื่อรอดูสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐ

\*ยูโรปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากผลการทดสอบภาวะวิกฤติ(stress test) ของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) พบว่าธนาคารในยุโรปขาดแคลนเงินทุนน้อยกว่าที่คาดไว้

\*อีซีบีแถลงวานนี้ว่า ธนาคาร 25 แห่ง จากธนาคารชั้นนำ 120 แห่งของยูโรโซน ไม่ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤติในปลายปีที่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ได้แก้ไขฐานะการเงินไปแล้วเช่นกัน โดยอีซีบีสรุปว่า ธนาคารได้ทำการเพิ่มทุนโดยส่วนใหญ่ไปแล้ว ทำให้เหลือส่วนที่ต้องเพิ่มทุนเพียง 1 หมื่นล้านยูโร ซึ่งนับเป็นภาพรวมที่สดใสกว่าที่คาดไว้

\*เยนอ่อนค่าลงจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ฟื้นตัวขึ้น หลังการแถลงผลประกอบการที่สดใสจากบริษัทขนาดใหญ่ ช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 1 ปี หลังจากดิ่งลง 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

\*แต่ภาวะช็อกขายในตลาดเอเชียช่วงเช้านี้อาจจะถูกจำกัดไว้ เนื่องจากยังมีความวิตเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ขณะที่ดูเหมือนว่ายุโรป, จีน และญี่ปุ่น กำลังจะประสบปัญหา แม้ตลาดจะคลายวิตกเกี่ยวกับภาวะถดถอยในยูโรโซนไปบ้าง หลังการเปิดเผยผลสำรวจภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ยังมีนักลงทุนเพียงไม่กี่คน ที่คิดว่ายุโรปพ้นวิกฤติแล้ว

\*เทรดเดอร์จะรอดูข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของสถาบัน Ifo ของเยอรมนีในวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจจะลดลงเล็กน้อย

\*ขณะที่ ตลาดจะจับตาการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางเหล่านี้ มองภัยคุกคามล่าสุดต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างไร

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวันศุกร์ อยู่ที่ 32.414 บาท
- \*09.46 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.40/42 จาก 32.40/43 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.39/43 จาก 32.40/42 เมื่อวันศุกร์
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.12/22 จาก 40.981/41.015 เมื่อวันศุกร์
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 107.89/91 จาก 108.14 เมื่อวันศุกร์
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2694/96 จาก 1.2670 เมื่อวันศุกร์

"วันนี้หน้าจะแกว่งในกรอบแคบๆ ตลาดคงไปรอดูผลประชุมเฟดเลยว่าจะมีการใช้ wording เกี่ยวกับดอกเบี้ยยังไง แต่คิดว่าดอลลาร์ถ้าจะ lower ลงมา (ดอลลาร์อ่อนค่า) ก็คงไม่มาก เพราะมี month-end demand(แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือน) รองรับอยู่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.35-32.45 โดยตลาดจะแกว่งตัวรอดูผลการประชุม และการส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยจากเฟด ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงไม่ได้มีผลต่อตลาดมากนัก

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้